

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 37 /CV-HĐND

V/v kiến nghị giải quyết ý kiến cử tri
trong Hội nghị TXCT của Đại biểu
Quốc hội trước kỳ họp thứ Năm.

Côn Đảo, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:

- Thường trực Huyện ủy Côn Đảo;
- Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện ý kiến của bà Nguyễn Thị Yến – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Phú Yên tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo trước kỳ họp thứ Năm của Quốc Hội là: HĐND huyện tăng cường công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri. Ngay sau hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã phân công Ban Pháp chế HĐND huyện trực tiếp khảo sát thực tế theo ý kiến công dân đã phản ánh tại hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo kết quả trực tiếp khảo sát thực tế của Ban Pháp chế HĐND huyện, chiều ngày 07/5/2018, Thường trực HĐND huyện đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đức Trung - Chuyên viên được phân công phụ trách công tác cấp GPXD của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện về hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở của hộ bà Nguyễn Thị Mai Loan – KDC số 8 như ý kiến, kiến nghị của công dân tại hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Phú Yên tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo ngày 04/5/2018 vừa qua.

Qua làm việc, ông Nguyễn Đức Trung - Chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện báo cáo về hồ sơ của hộ gia đình ông Lưu Xuân Dung và bà Nguyễn Thị Mai Loan – KDC số 8 đã được Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện có Tờ trình số 79/TTr.TNMT ngày 10/4/2018 tham mưu đề nghị UBND huyện cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi trả lại kèm Stick Note: “*đề nghị Phòng Tài nguyên - Môi trường cung cấp cho VP quy định về chiều ngang tối thiểu xây dựng (3,4m ngang không đủ điều kiện cấp phép xây dựng)*”. Do vậy, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện đã trả lại hồ sơ cho hộ gia đình ông Lưu Xuân Dung và bà Nguyễn Thị Mai Loan – KDC số 8.

Cũng trong chiều ngày 07/5/2018, Thường trực HĐND huyện đã có buổi làm việc với ông Lưu Xuân Dung (là chồng bà Nguyễn Thị Mai Loan – KDC số 8). Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND huyện đã nghe trình bày hiện trạng và nhu cầu sửa chữa, xây dựng nhà ở để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và đáp ứng nhu cầu tối thiểu về nơi ở của gia đình, đồng thời cung cấp bản photocopy hồ sơ gồm: bản vẽ mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/100, tờ trình số 79/TTr.TNMT ngày 10/4/2018 của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, dự thảo GPXD, Stick Note ghi ý kiến của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Thường trực HĐND huyện đã phân tích cho ông Lưu Xuân Dung về những yêu cầu của mặt bằng và an toàn phòng cháy, chữa cháy nếu xây dựng nhà ở kết hợp dịch vụ lưu trú, đồng thời đề nghị gia đình ông Lưu Xuân Dung tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo và quản lý của đảng bộ và chính quyền địa phương, những vấn đề thuộc trách nhiệm giải quyết của UBND huyện nếu cử tri chưa đồng thuận cần kịp thời phản ánh đến HĐND huyện. Ông Lưu Xuân Dung đã tiếp thu và bày tỏ nguyện vọng sớm được UBND huyện cấp xây dựng nhà ở để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ và đáp ứng nhu cầu tối thiểu về nơi ở của gia đình như các hộ gia đình lân cận.

Qua giám sát thực tế một trường hợp công dân phản ánh ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội như trên, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả đến Thường trực Huyện uỷ, UBND và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng thời kiến nghị như sau:

1. UBND huyện khẩn trương kiểm tra, rà soát lại việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở của hộ ông Lưu Xuân Dung và bà Nguyễn Thị Mai Loan – KDC số 8. Trong trường hợp có tình trạng những nhiễu, gây khó khăn cho người dân phải có văn bản xin lỗi và xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan.

Đề nghị UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết yêu cầu trên đây cho Thường trực HĐND huyện trước ngày 25/5/2018, để Thường trực HĐND huyện trả lời cho cử tri và báo cáo với Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh.

2. Kiến nghị Thường trực Huyện uỷ quan tâm chỉ đạo UBND huyện tăng cường hơn nữa việc giải quyết kịp thời, công khai, minh bạch, đúng pháp luật các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri, khắc phục tình trạng giải quyết không đúng pháp luật, không hướng dẫn, giải thích cặn kẽ cho người dân, có thể dẫn đến suy giảm lòng tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.

3. Kiến nghị Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo UBND huyện chấp hành nghiêm các Điều 95, 99, 103 Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; các Điều 5, 83, 87 Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, để tạo điều kiện thuận lợi và đúng pháp luật cho HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm tốt hơn nữa vai trò người đại diện của nhân dân địa phương.

4. Đề nghị các Tổ đại biểu tăng cường hơn nữa công tác nắm bắt, phản ánh và giám sát, trả lời việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri, nhằm khắc phục tình trạng cử tri phản ánh, đề xuất vượt cấp những vấn đề thuộc chức năng và quyền hạn của chính quyền cấp huyện mà do cử tri chưa tin tưởng nên chưa hoặc không phản ánh đến đúng nơi có trách nhiệm giải quyết hoặc giám sát việc giải quyết.

Thường trực HĐND huyện đề nghị Thường trực Huyện uỷ, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 5 Tổ đại biểu HĐND huyện quan

tâm các kiến nghị trên đây nhằm tăng cường kỹ cương pháp luật trên địa bàn, quan tâm giải quyết quyền lợi chính đáng, hợp pháp, khắc phục triệt để những bức xúc không đáng có của nhân dân; đồng thời để giúp cho các vị đại biểu HĐND huyện ngày càng làm tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTTTr. Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các đ/c thành viên TTr.HĐND huyện;
- 05 TĐB HĐND huyện;
- Lưu: VT

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Minh Nhựt